

บทนำ

ลักษณะของปัญหา

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑฝ้าย เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถเสริมฐานะ และโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ ใหม่นี้เสถียรภาพที่มั่นคงขึ้นได้ แต่ปัญหา ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑฝ้ายในขณะนี้อยู่ที่การขาดแคลนวัตถุดิบ คือ ฝ้ายที่ต้องใช้ ป้อนอุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑฝ้ายอื่น ๆ ต้องสั่งเข้ามาจาก ต่างประเทศ เพิ่มสูงขึ้นทุกปี สอเสียบเจ็บตัวในการซื้อฝ้ายปีละหลายร้อยล้านบาท การที่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑฝ้ายในประเทศต้องพึ่งฝ้ายจากต่างประเทศคอยตลอดเวลา นอกจากจะทำให้เงินตราไหลออกจากประเทศไปเป็นจำนวนมากแล้ว ยังสร้างปัญหา ยุ่งยากให้กับโรงงานสิ่งทอในประเทศ เพราะราคาฝ้ายในตลาดโลกสูงขึ้นเรื่อย ๆ โรงงานปั่นด้ายและทอผ้ามักซื้อฝ้ายในราคาแพงขึ้นมาก ทำให้ต้นทุนการผลิตด้าย ฝ้ายและผ้าย้ายสูงตามไปเลย ส่งผลสะท้อนให้ประชาชนผู้บริโภค ต้องซื้อผ้าในราคา แพง เกิดปัญหาทางด้านราคามูลภัณฑฝ้าย จนกระทรวงพาณิชย์ต้องมีประกาศควบคุม ราคาส่งสูงของด้ายฝ้ายและผ้าย้ายไว้ คำนี้ที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑฝ้ายในปัจจุบันคือ ปัญหาวัตถุดิบฝ้าย จำเป็นที่จะต้องมีการเร่งรัด ผลิตฝ้ายอย่างเร่งด่วน เพื่อสนองความต้องการของโรงงานสิ่งทอและโรงงานผลิตภัณฑ ฝ้ายอื่น ๆ เป็นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า ซึ่งจะช่วยสงวนเงินตราของประเทศ ไว้ได้เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑฝ้ายยังมีปัญหาอีกบางประการ คือ ปัญหาการผลิตสิ่งทอฝ้ายประเภทโคม่า เกิดความต้องการใช้ภายในประเทศ จำเป็น ต้องระบายออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ ยิ่งชอบ เขตตลาดผลิตภัณฑฝ้ายในต่าง- ประเทศกว้างขวางออกไปเท่าใด เสถียรภาพความมั่นคงของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ ฝ้ายในประเทศจะเพิ่มมากขึ้นตามไปเลยเท่านั้น จึงจำเป็นต้องมีการแสวงหาโอกาส และหนทางการขยายตลาดผลิตภัณฑฝ้ายของไทยให้มากที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ สิ้นตลาดตลาดขึ้นมา

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การเขียนวิทยานิพนธ์ เรื่องอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ฝ้ายในประเทศไทย
มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เพื่อศึกษาสภาพอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ฝ้ายทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจน
รายละเอียดของอุตสาหกรรมที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการค้นหา
ปัญหาและนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่มุ่ง เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าของ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ฝ้าย
2. เพื่อศึกษาถึงนโยบายสนับสนุนและช่วยเหลือของรัฐบาลที่มีต่ออุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ฝ้าย และปัญหาที่รัฐบาลควรจะจัดทำต่อไป เพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ฝ้ายให้มีเสถียรภาพที่มั่นคงยิ่งขึ้น
3. เพื่อศึกษาถึงบทบาทของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ฝ้ายที่มีต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ
ของประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 3

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา

จากการศึกษาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ฝ้ายในประเทศไทย จะให้ประโยชน์
พอสรุป เป็นหัวข้อได้ดังนี้

1. เผยแพร่ความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทและปัญหาของอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ฝ้ายในประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ และผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาล และผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ฝ้าย
2. มุ่งให้เห็นปัญหาขั้นมูลฐาน อันเป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าของ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ฝ้าย
3. ประเมินผลการให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือของรัฐบาลต่ออุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ฝ้าย ทั้งในด้านการผลิต การเงิน และการตลาด ว่าได้ผลตามเป้าหมายเพียง
ใด ควรวางนโยบายส่งเสริมในด้านใดต่อไป

- 4. เพื่อให้เห็นถึงบทบาทของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑฝ้ายในการช่วยเหลือปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านการเพิ่มรายได้ประชาชาติ การแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชน และการช่วยรักษาดุลการค้าและดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
- 5. เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่ยัง เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑฝ้าย ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน

ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาเรื่องอุตสาหกรรมผลิตภัณฑฝ้าย มีรายละเอียดที่ลึกซึ้งและกว้างขวางมาก เพราะเมื่ออุตสาหกรรมที่ก่อเกิดกันหลายประเทศรวมลยด้วย การที่จะศึกษาข้อเท็จจริงให้ถี่ถ้วนกว้างลึกซึ้ง จึงต้องใช้เวลานาน เนื่องจากผู้เขียนมีข้อจำกัดทางด้านเวลาในการศึกษา จึงเลือกศึกษาเฉพาะเนื้อหาสำคัญที่เกี่ยวข้องจริงๆ เท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมด นอกจากนี้สถิติตัวเลขที่นำมาเสนอ บางครั้งอาจไม่ได้แยกรายละเอียดไว้เฉพาะเรื่อง เพราะไม่ได้มีการรวบรวมไว้ แต่ผู้เขียนก็ได้พยายามที่จะรวบรวมไว้ให้มากที่สุด และในการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑฝ้าย ปรากฏว่า มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามภาวะเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นในการสรุปขอเสนอแนะบางประการที่ควรทำในอนาคต จึงยากที่จะกำหนดในหลายตัวลงไปได้ และการศึกษาเรื่องอุตสาหกรรมผลิตภัณฑฝ้าย ในวิทยานิพนธ์นี้ จะเป็นการศึกษาความเป็นมาของอุตสาหกรรมเท่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้เพียง ปี 2516 เท่านั้น

ขอบเขตของการศึกษา จะแบ่งสาระสำคัญออกได้ดังนี้ คือ บทที่ 2 ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของฝ้าย โดยศึกษาถึงการพัฒนาฝ้ายไทย การวางมาตรฐานฝ้าย ปัญหาและอุปสรรคในด้านการผลิตและการตลาด คนทอการผลิต โรงทอฝ้าย ตลอดจนขอเสนอแนะทั่ว ๆ ไปในการแก้ปัญหา บทที่ 3 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของฝ้าย โดยศึกษาถึง มาตรฐานฝ้ายฝ้าย วิถีทางที่ฝ้ายฝ้ายถูกนำไปใช้ อุตสาหกรรมฝ้ายฝ้าย การผลิตและความต้องการใช้ในประเทศ คนทอการผลิต และปัญหาในเรื่องราคา บทที่ 4

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผาฝาย และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาถึง อุตสาหกรรมผาฝายทอและผาฝายดัก ในด้านการผลิต การใช้ และการคาดคะเนการใช้ในอนาคต ตลอดจนภาวะการตลาด และราคาของผาฝาย บทที่ 5 ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของอุตสาหกรรมผลิตลัทธิฝายในการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ ในด้านการเพิ่มรายได้ประชาชาติ การสร้างงาน และการรักษาอัตราการค่าและดุลการชำระเงินของประเทศ บทที่ 6 เป็นการสรุปและเสนอข้อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตลัทธิฝาย

วิธีการศึกษาค้นคว้า

ในการศึกษาเรื่องอุตสาหกรรมผลิตลัทธิฝายในประเทศไทย แหล่งที่มาของข้อมูลแบ่งได้เป็น

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)

ก. การสัมภาษณ์ (Interview)

ในการศึกษาเรื่องนี้ ผู้เขียนได้ใช้วิธีสัมภาษณ์ ประมวลข้อคิดเห็นจากบุคคลกลุ่มต่างๆ ในวงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายวิชาการของสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตร เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ และผาฝาย

ข. การสังเกตการณ์ (Observation)

ในการศึกษาเรื่องนี้ ได้ติดตามเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ไปศึกษาโรงงานปั่นด้าย, ทอผ้าและฟอกย้อมแห่งสำเร็จที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และได้ติดตามหัวหน้าฝ่ายวิชาการของสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร ไปศึกษาการปลูกฝายของกุดสุเทพ ชูเชือก ที่คลอง 13 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

การศึกษาค้นคว้าวิธีนี้ ผู้เขียนศึกษาค้นคว้าจากหนังสือที่เกี่ยวข้องกับผลิตลัทธิฝาย การ เศรษฐกิจ การตลาด และการค้าระหว่างประเทศ สถิติสิ่งทอของสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย วารสาร บทความและเอกสารอื่น ๆ ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง